

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๙/ว ๑๙๙๕



กระทรวงมหาดไทย

ถนนรัชฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมทวมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในส่วนภูมิภาค.

๒๐ ๕๗

๕ ๙ เม.ย. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๙/ว ๑๙๙๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แหล่งข้อมูลประกอบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
๒. แบบรายงานผลการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกรอบแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมทวมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมทวมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อเป็นกลไกในการวางแผน ประสานงาน และบูรณาการการดำเนินโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับพื้นที่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมทวมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนภูมิภาคในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมทวมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัด และสถานที่ที่จังหวัดกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งแจ้งนายอำเภอพิจารณาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยมีกรอบแนวทางในการจัดนิทรรศการ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

(๑) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีเนื้อหา เช่น ตราสัญลักษณ์และความหมายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ หมายถึงการพระราชพิธีความสำคัญและความเป็นมาของพระราชพิธี พระราชพิธีเบื้องต้น (พิธีปลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด พิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด) พระราชพิธีเบื้องกลาง (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางสถลมารค เป็นต้น) และพระราชพิธีเบื้องปลาย (การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค)

(๒) พระราชกรณียกิจในพื้นที่ เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนิน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ปร. และพระมหากษัตริย์คุณที่มีต่อประชาชน

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการจัดนิทรรศการจะต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลซึ่งได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว หรือค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

/๒. การกำหนด...

2

๒. การกำหนดกิจกรรมและรายละเอียดในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ควรผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันในระดับพื้นที่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ประชาชนรับทราบในวงกว้าง

๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมวางแผนและสนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด หรือสถาบันการศึกษา เป็นต้น

๔. ให้บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ภายในจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ เพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งทำหน้าที่ช่วยเหลือในการจัดนิทรรศการและให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมชมนิทรรศการ

๕. ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตามแบบฟอร์มที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยรายงานผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mahadthai0211.9@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจัตราชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th>

หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๐๑๙ นท. ๕๐๕๐๙